
Samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 
 
Ár 2016, þriðjudaginn 1. mars var haldinn 350. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn var haldinn á Höfðatorgi, 3. hæð Saltvík og hófst kl. 09:05. 
Mættir: Eva Einarsdóttir formaður, Anný Berglind Thorstensen Kópavogi, Kolbrún G 
Þorsteinsdóttir Mosfellsbæ, Pétur Óskarsson Hafnarfirði, Björg Fenger Garðabæ og Sigrún Edda 
Jónsdóttir varamaður fyrir Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi. Jafnframt: Magnús 
Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Andreas B Andreasen fjármálastjóri, Ómar 
Einarsson, sviðsstjóri ÍTR og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 
1. Sviðsstjóri ÍTR sagði frá stöðu skipulagsmála í Bláfjöllum. Rætt hefur verið við 

skipulagsstjóra Kópavogs sem er að vinna að málinu sem er í góðum farvegi.  
 
2. Lögð fram drög að rekstrarútkomu vegna 2015. 
 
- Kl. 09:30 vék Ómar Einarsson af fundi.  
 
3. Staðan í fjöllunum. Frábær vetur þar sem af er. 51 opnunardagar komnir í Bláfjöllum og 7 

dagar í Skálafelli. Framundan eru páskar, bikarmót brettafólks og formleg opnun Dew 
dýnunnar sem slegið hefur í gegn. 

 
4.  Önnur mál. Fulltrúi Hafnarfjarðar var með fyrirspurn um hvort ekki væri hægt að hafa eitt 

kort fyrir öll skíðasvæði á landinu. 
 

Fundi slitið kl. 09:55 
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